

ชื่อวิทยานิพนธ์	หิกมะฮฺของการมีภรรยาหลายคนตามหลักกฎหมายอิสลาม และการนำไปใช้ของครอบครัวมุสลิมในจังหวัดนครราชสีมา
ผู้เขียน	นางสาวนุรีสะ สามะ
สาขาวิชา	อิสลามศึกษา
ปีการศึกษา	2560

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาหลักการและหิกมะฮฺของการมีภรรยาหลายคนตามหลักกฎหมายอิสลาม 2) ศึกษาการนำไปใช้ของครอบครัวมุสลิมที่มีภรรยาหลายคนตามหลักกฎหมายอิสลามในจังหวัดนครราชสีมา 3) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการที่ประสบความสำเร็จของการมีภรรยาหลายคนตามหลักกฎหมายอิสลาม ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (Indepth Interview) พร้อมด้วยการสังเกต (observation) โดยการเลือกสัมภาษณ์ครอบครัวมุสลิมที่มีภรรยาหลายคนจำนวนหกครอบครัวในจังหวัดนครราชสีมา โดยการนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์วิเคราะห์เชื่อมโยงกับหลักการที่ได้จากการวิจัยเอกสาร และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงต่อไป

ผลการวิจัยพบว่า

- ศาสนาอิสลามได้วางแนวทางการดำเนินชีวิตแก่นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์และครอบคลุมในทุกมิติด้าน การบัญญัติให้บุรุษสามารถมีภรรยาได้หลายคนนั้นเป็นหิกมะฮฺอันดีงาม สอดคล้องกับธรรมชาติของความเป็นบุรุษเพศ และยังสร้างความสมดุลให้กับสตรีในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำในจำนวนตามยุคสมัย
- การนำหลักการที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการสร้างครอบครัวให้อยู่ในครรลองอิสลามของครอบครัวมุสลิมที่มีภรรยาหลายคนในจังหวัดนครราชสีมาอยู่หลายประเด็นด้วยกัน คือ 1) การให้ความยุติธรรม 2) การให้ค่าอุปการะเลี้ยงดู 3) การให้ที่อยู่อาศัย 4) การให้เวลาว่างแรม 5) การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อคนในครอบครัว ซึ่งการนำหลักการไปใช้ในการบริหารจัดการครอบครัวที่มีภรรยาหลายคนที่มีมักจะประสบความสำเร็จนั้นส่วนใหญ่แล้วเกิดจากครอบครัวที่ผู้นำครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ บทบัญญัติ และหิกมะฮฺที่เกี่ยวข้องกับการมีภรรยาหลายคน และครอบครัวที่ใช้แนวทางการอบรมที่เป็นเอกลักษณ์ กล่าวคือ ครอบครัวที่ผู้นำครอบครัวมี

(6)

ความรู้ศาสนาระดับสูง และครอบครัวที่มีแนวทางการอบรมสั่งสอนที่มีเอกลักษณ์จะมีการนำไปใช้ และปฏิบัติจริงมากกว่าครอบครัวที่ไม่มีการอบรมสั่งสอนที่เป็นเอกลักษณ์ และครอบครัวที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการอิสลามน้อยจนถึงน้อยที่สุด

3. การมีความยุติธรรมในเรื่องของการแบ่งเวรค้ำแรม การให้อภัย การประนีประนอม หรือความเข้าใจกันระหว่างสามีภรรยา และการที่ภรรยายินยอมมอบสิทธิในการค้ำแรมให้กับภรรยาอื่นๆ (النساء) และการแต่งงานที่สตรียินยอมสละสิทธิ์ที่ควรจะได้รับจากสามี (نكاح المسيا) นั้น สามารถเป็นแนวทางในการบริหารจัดการครอบครัวที่มีภรรยาหลายคนให้ประสบผลสำเร็จได้

Prince of Songkla University
Pattani Campus

Thesis Title	The wisdom of polygamy in Islamic laws and application of selected the muslim family in Narathiwat Province
Author	Miss Nureebah Samah
Major Program	Islamic Studies
Academic Year	2017

ABSTRACT

This research aimed at 1) studying the principles and objectives of polygamy laws according to Islamic jurisprudence, 2) studying the application of selected Muslim families with polygamy in Narathiwat province, 3) studying the successful management ways of Muslim families with polygamy according to Islamic jurisprudence. The research is qualitative research run by studying documents, and indepth interview and observation of 6 Muslim families with polygamy in Narathiwat province. The data from indepth interview then was analyzed by combining with the principles studied from the documents, and the families' problems were analyzed by using data from document study in order to fine the real successful management ways.

Study results:

1. Islam has completely put the living path for all mankind in all living sides. The legislation of polygamy for men is full of wisdom purposes that go along with the men being and to make the balance between men and women who are overlap of men in the number as a result of new generation.
2. The applying related principles in forming family under Islamic teachings for Muslim families with polygamy has many issues: 1) making equality and justice, 2) giving alimony, 3) providing accommodation, 4) equally-dividing in living times and 5) good dealing with all wives. The successful management ways of Muslim families with polygamy come from the families of which leaders have the knowledge and understanding of the principles,

jurisprudence and purposes related to polygamy, and the families of which leaders have unique educated ways, that is to say who have high knowledge of Islamic teachings. The families of which leaders have unique educated ways apply the principles of polygamy much better than those who do not have unique educated ways, and those who have the knowledge and understanding of Islamic principles in low level.

3. The equally-dividing in living times, the forgiveness, the compromising and understanding between husband and wife, the donating the right of a wife to another (التنازل), and the waiving of a wife one or more of her marital rights from the husband (نكاح المسيار) are among the successful management ways of Muslim families with polygamy.

Prince of Songkha University
Pattani Campus

موضوع البحث	حكمة تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية وتطبيق الأسر المسلمة في ولاية ناراتيوات .
الباحثة	نوريجمة ساماً
التخصص	الدراسات الإسلامية
العام الجامعي	1438 هجرية

مستخلص البحث

يهدف هذا البحث إلى (1) دراسة حِكم تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية، (2) دراسة تطبيق بعض أسر المسلمين الذين يعددون الزواج في ولاية ناراتيوات بأحكام تعدد الزوجات، (3) بحث سبل الإدارة الناجحة لأسر المسلمين الذين يعددون الزواج طبق الشريعة الإسلامية. وهذا البحث بحث نوعي الذي يعتمد على الدراسة الوثائقية و المقابلة الشخصية المطولة والملاحظة من 6 أسر المسلمين الذين يعددون الزواج في ولاية ناراتيوات. وقد قامت الباحثة بتحليل المعلومات من المقابلة رابطة بالتعاليم الإسلامية المدروسة من الوثائق، وتحليل المشاكل القائمة في أسر المسلمين الذين يعددون الزواج مراجعة بالمعلومات المدروسة من الوثائق، وذلك لبحث سبل الإدارة الناجحة لتلك الأسرة.

نتائج البحث:

1. الإسلام قد وضع للإنسان سبل الحياة كاملا وشاملا لكل مجاها. وإن في إباحة الإسلام تعدد الزوجات للرجال حكم عظيمة متماشية مع طبيعتهم الرجالية، علاوة على أنه يؤدي إلى التوازن الاجتماعي بين الرجال والنساء حيث أن عدد النساء يفوق عدد الرجال إثر تطورات الزمان.
2. إن تطبيق الشريعة الإسلامية في بناء أسرة المسلمين الذين يعددون الزواج في ولاية ناراتيوات يشمل النواحي الآتية وهي (1) العدل بين الزوجات، (2) النفقات، (3) السكنات، (4) العدل في المبيت (5) حسن المعاشرة لكل أهل الأسر. وإن تطبيق الشريعة الإسلامية لإيجاد سبل الإدارة الناجحة لأسر المسلمين الذين يعددون الزواج جاءت من الأسر التي يكون الأزواج علمين وفاهمين للتعاليم والشريعة الإسلامية وكذلك الحكم في تعدد الزوجات، كما يكون من الأسر التي مضى عليها التدريب الخاص يعني يكون الأزواج ذوي المستوى العالي من العلم حيث أن الأسر التي مضى عليها التدريب

الخاص تطبيق الشريعة الإسلامية في تعدد الزوجات تطبيقا حقيقيا أكثر من الأسرة التي لم يحض عليها التدريب الخاص والأسر التي لديها قليل إلى قليل جدا من العلم والفهم في الشريعة الإسلامية.

3. إن العدل في المبيت والتسامح والتصافح والتفاهم بين الأزواج والزوجات وتنازل زوجة حقها في المبيت للأخرى وتنازل الزوجات من حقوقهن من أزواجهن (نكاح المسيار) من السبل الناجحة في إدارة أسر المسلمين الذين يعددون الزواج.

Prince of Songkla University
Pattani Campus